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Eyrún tilkynnir foreldrum um breytta innheimtu gjalda í foreldrafélagið.  
Héðan í frá verður bara innheimt í heimabanka. 
 
Tekin fyrir auglýsing frá Möguleikhúsinu, en hætt var við það.  
 
Mötuneytismál rædd, m.a. rætt hvort yngri börn ættu ekki að borga minna en þau eldri, nefnd 
sem stofnuð var á síðasta aðalfundi er að skoða þessi mál í samvinnu við skólann.  
 
Hugmyndir komu um hvort sniðugt væri að bjóða aðeins upp á popp og Svala á 
bekkjakvöldum en ekki gos og nammi. 
 
Kea-buffin sem börnin fá gefins eru hjá Eyrúnu, þarf að sækja þau  þangað og koma þeim til 
barnanna. 
 


